
-ส ำเนำ-  
บันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนกลำง 

สมัยวิสำมัญ  สมัยที่ 1/2565   
วันที่ 21 มีนำคม  2565 

ณ  หอประชุมปทุมดี  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนกลำง 
 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายนิกร  ใจใส ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล นิกร  ใจใส   

2 นายวิษณ ุ สีดา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล วิษณุ  สีดา   

3 นายวรพจน ์ เข็มปัญญา เลขานุการสภาองค์การบริหารสว่นต าบล วรพจน ์ เข็มปัญญา   

4 นายพนม  อ่างวงค์ ส.อบต.หมู่ที่ 1 พนม  อ่างวงค์   

5 นายสนุทร  กิ่งแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 2 สุนทร  กิ่งแก้ว   

6 นายค าพอง  ใจใส ส.อบต.หมู่ที่ 3 ค าพอง  ใจใส   

7 นายสญัญา  ลาภะ ส.อบต.หมู่ที่ 5 สัญญา  ลาภะ   

8 นายธงชัย  บรรหาร ส.อบต.หมู่ที่ 6 - ลาประชุม 

9 นายน าพล  บริบูรณ์ ส.อบต.หมู่ที่ 8 น าพล  บริบูรณ ์   

10 นายลวีัน  ขันวัง ส.อบต.หมู่ที่ 9 ลีวัน  ขันวัง   

11 นายสุภชัย  สมอุดม ส.อบต.หมู่ที่ 10 สุภชัย  สมอุดม   

12 นายอนุพงษ ์ สาวงค ์ ส.อบต.หมู่ที่ 11 อนุพงษ ์ สาวงค ์   

13 นายสมชาย  ติ้ววงค์ ส.อบต.หมู่ที่ 12 สมชาย  ติ้ววงค ์   

14 นายรัศม ี พิมพ์พงษ ์ ส.อบต.หมู่ที่ 13 รัศมี  พิมพ์พงษ์   



( 2 ) 
 

ผู้เข้ำร่วมประชุม       

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายพรชยั  พิมพ์พงษ์ นายก อบต.บา้นกลาง พรชัย  พิมพ์พงษ ์   

2 นายเข็มชาต ิ ทรัพยสิทธิ ์ รองนายก อบต.บ้านกลาง เข็มชาติ  ทรัพยสิทธิ ์   

3 นายพรมศักดิ ์ สีลา รองนายก อบต.บ้านกลาง พรมศักดิ์  สีลา   

4 นางรินดา  พิมพ์พงษ ์ เลขานุการนายก อบต.บา้นกลาง รินดา  พิมพ์พงษ ์   

3 นายภูวนัย  หัสสา รองปลัด อบต. ภูวนัย  หัสสา   

4 นางสาวปิติพร  พิมพ์กลาง หัวหน้าส านักปลัด อบต. ปิติพร  พิมพ์กลาง   

5 นายพรสวสัดิ ์ ควรรณสุ ผู้อ านวยการกองคลัง พรสวัสดิ ์ ควรรณสุ   

6 นายจักกฤษณ ์ วงษ์รัตนะ ผู้อ านวยการกองชา่ง จักกฤษณ์  วงษ์รัตนะ   

7 นางสาวสุพัตรา  อันศิลา ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ สุพัตรา  อันศิลา   

8 นายสุขสวัสดิ ์ ไม่แพง ผู้อ านวยการกองสวสัดิการสังคม สุขสวัสดิ ์ ไม่แพง   

9 นายวีระศักดิ ์ หอมอ่อน นักจัดการงานทั่วไป วีระศักดิ์  หอมอ่อน   

10 นายมานิต  บุทา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  มานิต  บุทา    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



( 3 ) 
เริ่มประชุมเวลำ  10.00  น. 
ที่ประชุมพร้อมแล้ว 
ประธานฯ - วันนี้ เป็ นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้ านกลาง สมัย วิสามัญ  สมัยที่  1 /2565                         

วันที่ 26 มกราคม 2565 บัดนี้ที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  
ระเบียบวำระที่  1 -เรื่องประธำนแจ้งให้ทรำบ                  
 -ไม่ม-ี 
ระเบียบวำระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (สมัยสำมญั สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 มกรำคม  2565) 
ที่ประชุม - มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์  
ระเบียบวำระที่ 3 เรื่องกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ. 2570)  
ปลัด อบต.  -ชี้แจง/เรียนท่านประธาน ในวาระนี้เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  

(พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) ซึ่งกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเริ่มตั้งแต่แจ้งให้ทุกหมู่บ้านจัดให้มีการประชุม
ประชาคมและน าโครงการเข้าที่ประชุมประชาคมต าบลและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท ารา่งแผนพัฒนา
ซึ่งมีปลัดเปน็ประธาน โดยได้จัดท าร่างแผนทีไ่ด้รวบร่วมข้อมูลทกุภาคส่วนและข้อมูลจากผูบ้ริหารด้วย เพื่อ
น ามาจัดท าเป็นร่างแผนพฒันา เสร็จแล้วก็น าเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล มีทา่น
นายกเป็นประธาน ก็ผา่นคณะกรรมการต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแลว้ และน าร่างเสนอต่อสภา อบต. เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป ซึ่งข้อมลูในร่างแผนก็ไดน้ าเอาข้อมูลปญัหาความเดือดร้อนของประชาชนมาจัดท าเป็น
โครงการบรรจุในแผนพฒันาเพือ่ที่จะใช้เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจา่ยประจ าปตี่อไปครับ  
-ในการจัดท าร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566 ก็จะใช้ข้อมูลในแผนพฒันาของปี 2566 
ส าหรับร่างแผนก็ไดส้่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ถ้าข้อมลูไม่ครบก็แจ้งได้เลยนะครับ เมื่อผ่านมติที่
ประชุมสภาแล้ว ทา่นนายกก็จะได้ประกาศใช้แผนพฒันาต่อไปครับ  มีรายละเอียดดังนี้ครับ  
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ปลัด อบต.  -มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ 
ส.อบต.ลีวัน  -เรียนเสนอ/ผมอยากจะเสนอให้มีการเพิ่มงบประมาณในการพฒันาของแต่ละหมู่บ้านขึ้นอีกครับ 
ปลัด อบต. -ชี้แจง/เรื่องงบประมาณ ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ อบต.บ้านกลาง จะรวมค่าใช้จ่ายทุก

รายการ โดยในแต่ละปี อบต.บ้านกลางจะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยประมาณการรายรับไว้ที่               
50 ล้านบาท โดยเป็นรายจ่ายทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนค่าจ้าง/ค่าใช้สอย/ค่าวัสดุ/ค่าสาธารณูปโภค/                     
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่เหลือก็จะโครงการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งก็ยังมีงบประมาณในการใช้
จ่ายเงินสะสมอีกส่วนหนึ่งส าหรับใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน โดยรวมแล้วแต่ละหมู่บ้านก็จะได้งบประมาณมาก
พอสมควร ถ้าจะเพิ่มงบประมาณขึ้นอีกจะต้องไปดูตอนจัดท าร่างงบประมาณอีกคร้ังครับ  

ส.อบต.สุนทร -เรียนถาม/โครงการในแผนพัฒนาของหมู่ที่ 2 หน้าที่ 31 ข้อที่ 21-22 ในปี 2566 เป็นโครงการที่เหมือนกัน       
ในปี 2566 จะด าเนินการทั้ง 2 โครงการเลยหรือไม่ครับ โครงการนี้เป็นการก่อสร้างถนนโดยการถมคลองน้ า
เดิมถ้าท าพร้อมกันได้ก็ยิ่งดีครับระยะทางประมาณ 200 เมตรครับ  

นายก อบต. -เพิ่มเติม/ในวาระนี้เราพิจารณากันเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ. 2570) ผมอยากจะให้ทุกท่าน
ได้ตรวจสอบข้อมูลโครงการที่อยู่ในหมู่ของท่านเอง ว่ามีโครงการที่เสนอเข้ามาครบทุกโครงการหรือไม่ ถ้าไม่
ครบก็ให้เพิ่มเติมเข้าไปครับ  

ประธานฯ  -มีสมาชิกทา่นใดจะสอบถามหรอืไม่ครับ 
ที่ประชุม   -ไม่มีผู้ที่จะสอบถาม 
ประธานฯ -สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ. 2570) โปรดยกมือ 
ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ. 2570)  อย่ำงเป็นเอกฉันท์  
ระเบียบวำระที่ 4  เรื่องกำรลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือในกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชนโดยกำรแปรรูปเป็น

พลังงำนไฟฟ้ำระบบปิด แบบ Waste  to  Energy ( WTE ) 
ปลัด อบต. -เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวาระนี้เนื่องด้วยเทศบาลเมืองนครพนมขอเชิญเข้าร่วม

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งในปัจจุบันนี้ อบต.บ้านกลาง ได้
ด าเนินการจัดเก็บขยะแล้วน าไปก าจัดที่บ่อขยะของเทศบาลเมืองนครพนม โดยช าระค่าฝังกลบในอัตราตันละ 
750 บาท และเทศบาลเมืองนครพนมก็มีโครงการที่จะแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยเชิญชวน อบต.ที่น า
ขยะไปทิ้งที่บ่อขยะของเทศบาลเมืองนครพนม ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่จะด าเนินการตามโครงการนี้ 
ซึ่งก่อนที่ท่านนายก จะลงนามในบันทึกข้อตกลง จะต้องเสนอต่อสภา อบต.ให้ความเห็นชอบ ได้ศึกษาข้อมูล
เบื้องต้นแล้วก็ไม่มีผลกระทบกับ อบต.เรา ในอนาคตข้างหน้าเขาอาจจะมีการซื้อขยะจากต าบลเราด้วย ขอเชิญ
ท่านสมาชิกได้สอบถามครับ 

ที่ประชุม -ไม่มีผู้สอบถาม 
ประธาน ฯ -ถ้าไม่มีผู้ที่จะสอบถามผมก็จะขอมติที่ประชุมครับ ท่านใดเห็นสมควรลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการ

บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด  ได้โปรดยกมือ  
ที่ประชุม มีมติอย่ำงเป็นเอกฉันท์  
ระเบียบวำระที่ 5  เรื่องอื่นๆ 
ปลัด อบต.  -เรียนท่านประธาน ในวาระเร่ืองอื่น ๆ ผมมีเร่ืองที่จะแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบดังนี้  

-เร่ืองการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาประจ าปีงบประมาณ 2565 ที่ได้มีการมอบไปนั้น ให้ทุกหมู่บ้านได้น าไปบริหาร
จัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชนให้ได้มากที่สุด  

ส.อบต.สุนทร -เรียนเสนอ/เรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผมก็เห็นดี                  
ด้วยครับ ผมอยากจะให้เพิ่มอุปกรณ์กีฬาประเภทมวย กีฬามวยจะสร้างความเป็นนักกีฬาให้แก่เยาวชนให้รู้แพ้
รู้ชนะรู้ให้อภัย ก็ขอฝากด้วยครับ 

 -เร่ืองจัดหากระจกนูนเพื่อติดตั้งตามแยกในพื้นที่บ้านหนาด ก็ขอให้พิจารณาด้วยครับ 
ปลัด อบต. -ชี้แจง/เร่ืองการจัดซื้อกระจกนูน จะรับไว้พิจารณาครับ 
ส.อบต.สุภชัย  -แจ้งเรื่องน้ าประปาหมู่ที่ 10 ระบบท่อเมนมีการร่ัวซึมบริเวณหลังบ้านนางเสี่ยง ผมขอให้แจ้งช่างประปาได้เข้า

ไปด าเนินการแก้ไขด้วยครับ 
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ส.อบต.ลีวัน -เรียนถาม/เรื่องการแจ้งไปยังหน่วยงานที่จะมาด าเนินการตัดต้นมะม่วงข้าง รร.บ้านดงติ้ว ไม่ทราบว่าเร่ืองถึง
ขั้นตอนไหนแล้วครับ  

 -ผมอยากจะให้กองช่างได้เข้าไปด าเนินการส ารวจถนนทางเข้าบ้านดงติ้ว กรณีผิวถนน คสล.เกิดการร่อน ท าให้
เป็นหลุมเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ที่สัญจร  

ปลัด อบต. -ชี้แจง/เรื่องการตัดต้นมะม่วง ทางอบต.ได้แจ้งเรื่องไปยังหน่วยทหารพัฒนาที่ 22 แล้วครับ ซึ่งเขาได้ตอบเรา
มาแล้วว่าไม่สามารถด าเนินการให้ได้ครับ เนื่องจากไม่มีเครื่องมือ แต่ทาง อบต.จะท าหนังสือขออนุเคราะห์             
ไปยัง ปภ.จังหวัดนครพนม ครับ 

 -เร่ืองซ่อมถนน คสล. จะให้กองช่างได้ด าเนินการส ารวจครับ  
 -ส าหรับโครงการในปีงบประมาณ 2566 ทาง อบต.ได้เสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจไป

ยังส่วนกลางเพื่อปรับปรุงถนน คสล.เป็นถนนลาดยาง โดยเฉพาะสายหลักของแต่ละบ้าน ซึ่งโอกาสที่จะได้รับ
งบประมาณก็มีสูงอยู่ครับ  

ส.อบต.น าพล -เรียนเสนอ/บ้านดงยอหมู่ที่ 8 ก็อยากจะปรึกษาเรื่องการตัดต้นไม้ใหญ่ซึ่ งอยู่กลางหมู่บ้านอยากจะขอความ
อนุเคราะห์ อบต.ได้ด าเนินการประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้ด้วยครับ เป็นต้นตีนเป็ด 

ปลัด อบต. -ชี้แจง/จะให้เจ้าหน้าที่ท าหนังสือขออนุเคราะห์ไปยัง สนง.ปภ.จังหวัดทั้ง 2 หมู่บ้านเลยครับ  
ประธานฯ -เรียนเสนอ/ส าหรับเรื่องการตัดต้นไม้ในพื้นที่ของหมู่ที่ 7 ตามแนวสายไฟก็อยากจะขอความอนุเคราะห์

เช่นเดียวกันครับ บริเวณถนนทางเข้านิวรีสอร์ทครับ เราจะต้องแจ้งให้การไฟฟ้ามาตัดระบบไฟก่อนหรือไม่
อย่างไรครับ  

ปลัด อบต. -ชี้แจง/เรื่องการตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟ ผู้น าในพื้นที่บ้านกลางจะมีการด าเนินการอยู่บ่อยครั้ง โดยทาง อบต.
จะท าหนังสือแจ้งขออนุเคราะห์ไปยังการไฟฟ้าจังหวัดนครพนมเพื่อเข้ามาตัดระบบไฟฟ้าเสียก่อน ส่วนคนที่จะ
ด าเนินการตัดต้นไม้จะเป็นผู้น าชุมชนร่วมกับชาวบ้าน โดยรถกระเช้าทาง อบต.จะให้การสนับสนุนพร้อม
พนักงานขับรถยนต์  

ส.อบต.สุนทร -เรียนถาม/เรื่องการตัดต้นไม้ส าหรับพื้นที่ของหมู่ที่ 2 จะเป็นกอไผ่ เวลามีลมพัดแรงมักจะท าให้สายไฟฟ้าขาด
อยู่บ่อยครั้ง สายไปวัดแก่งเมือง ถ้าเราตัดออกจากแนวสายไฟฟ้าก็จะดีมากเลยครับ ถ้ามีโครงการขยายถนน 
คสล.ก็คงจะต้องตัดออก แต่อยากจะให้ตัดออกก่อนก็ดีครับ  

ปลัด อบต. -ชี้แจง/จะแจ้งไปยังการไฟฟ้านครพนม ถ้าเขาตอบรับว่าจะมาวันไหนก็คงจะต้องขอแรงชาวบ้านและผู้น ามา
ช่วยตัดด้วยนะครับ  

นายก อบต. -ชี้แจง/ในวาระอื่นๆผมมีเรื่องที่จะน าเรียนประสานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
 -เร่ืองระบบน้ าประปาหมู่ที่ 10 ที่เกิดการช ารุด ผมอยากจะให้ทาง ส.อบต.ในพื้นที่เป็นผู้รับผิดชอบแจ้งมายัง 

อบต.ทันทีเลยนะครับ เพื่อจะได้ให้เจ้าหน้าที่ออกไปด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน รวมไปถึงไฟส่องสว่างภายใน
หมู่บ้านก็เช่นกัน ถ้าท่านสมาชิกท่านใดพบเห็นให้รีบแจ้งมายัง อบต.ทันทีครับ เพื่อให้ราษฎรใช้งานได้ตามปกติ 

 -เร่ืองการตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้า จะต้องเป็นหน้าที่ของหมู่บ้านที่ต้องช่วยกัน ไม่ว่าจะเป็นตัวผู้น าเองและ
ชาวบ้านในพื้นที่  ถึงเราจะได้ความอนุเคราะห์รถกระเช้าจากการไฟฟ้า แต่จะไม่มีแรงมากับรถด้วย ตัวอย่าง
ของบ้านกลางเราจะด าเนินการอยู่บ่อยครั้งในเร่ืองการตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้า  

 -เร่ืองการเสนอโครงการเพื่อก่อสร้างถนนลาดยางในหมู่บ้านของปีงบประมาณ 2566 เป็นการของบประมาณ
อุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งได้เสนอโครงการไปแล้วจ านวน 20 สาย ทั้งต าบลบ้านกลาง เป็นถนนสายหลักในหมู่บ้าน
ก่อนครับ เราจะลาดทับถนน คสล.เดิมไปเลยซึ่งพื้นจะมีความแข็งแรงอยู่แล้ว 

 -เร่ืองถนนเรียบแม่น้ าโขง ซึ่งได้น าเสนอไว้ตอนที่หน่วย กอ.รมน. ได้มาประชุมที่ อบต.บ้านกลาง เมื่อสัปดาห์  
ที่แล้วตามโครงการมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน ซึ่งเขาให้เสนอโครงการก่อสร้างถนนและโครงการขยายเขตไฟฟ้า                
ยื่นเรื่องในวันประชุม ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ก็ขอไปครับ เป็นโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดแก่งเมืองถึง           
ต าบลนาถ่อน เป็นถนนเรียบริมฝั่งแม่น้ าโขง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 6,000 เมตร เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเกษตรกรรมและเป็นเส้นทางเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนโดยเสนอไปพร้อมกับโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าด้วยครับ  

 



(6) 
ส.อบต.ลีวัน -เรียนเสนอ/เรื่องการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างตามหมู่บ้าน ถ้าเราโทรศัพท์ประสานมายัง อบต. ให้ช่างออกไป

ด าเนินการซ่อมแซมก่อนที่จะท าหนังสือแจ้งซ่อมจะได้หรือไม่ครับ บางครั้งไม่มีเวลาเข้ามาเขียนใบแจ้งซ่อมที่ 
อบต.ครับ 

นายก อบต. -ชี้แจง/ถ้าเข้ามาแจ้งหนังสือได้ก็จะดีครับ เพราะว่าทางช่างจะได้สอบถามข้อมูลเบื้องต้นว่าสาเหตุที่เสียเกิดจาก
อะไรครับจะได้เบิกอุปกรณ์และมีการวางแผนได้อย่างถูกต้องครับ 

ประธานฯ -วันนี้ เป็ นการประชุมสมัย วิสามัญ  สมัยที่  1 /2565 เราก็ท าการประชุมกันมาครบทุ กวาระแล้ ว                      
ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม วันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอปิดประชุม    

เลิกประชุม เวลำ  13.30 น.                                                          

  

 ลงชื่อ      วรพจน์  เข็มปัญญา     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
(นายวรพจน์  เข็มปัญญา) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารสว่นต าบลบ้านกลาง 
- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา  อบต.บ้านกลาง ได้ตรวจรายงานการประชุมคร้ังนี้ 
เมื่อวันที่  30 มีนาคม  2565  เห็นว่าถูกต้องแล้ว      

ลงชื่อ    ค าพอง  ใจใส                 ลงชื่อ     พนม  อ่างวงค์                     ลงชื่อ     ธงชัย  บรรหาร 
        (นายค าพอง  ใจใส)                     (นายพนม  อ่างวงค์)                         (นายธงชัย  บรรหาร) 
          ส.อบต.หมู่ที่ 3                            ส.อบต.หมู่ที่ 1                             ส.อบต.หมู่ที่ 6 

             ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  กรรมการตรวจรายงานการประชุม  กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม   

 - สภา อบต.บา้นกลาง  รับรองรายงานการประชุมสภาฯแล้ว เม่ือวันที่…18  พฤษภำคม  2565…. 
 
                                                              
                                                               ลงชื่อ     นิกร  ใจใส       รับรองรายงานการประชุม 
                    (นายนิกร  ใจใส)   
            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง 

  

ส าเนาถูกต้อง  
  
 
  

(นายวรพจน์   เข็มปัญญา) 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง 


